



แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา เทศบาลตำบลกำแพง (พ.ศ.2556-2560)



เทศบาลตำบลกำแพง เมืองน่าอยู่ ประตูลู่ตะรุเตา

สำนักปลัด เทศบาลตำบลกำแพง
โทร. 0-7470-1597 โทรสาร. 0-7473-4382
WWW.KUMPANGCITY.GO.TH



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลกำแพง (พ.ศ.2556-2560)



ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง
เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ของ
เทศบาลตำบลกำแพง

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เทศบาลตำบลกำแพงจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น เทศบาลตำบลกำแพงจึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) ของเทศบาล ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิจิต แซ่ลิ่ม

(นายวิจิต แซ่ลิ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	1
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	2
ประโยชน์ของยุทธศาสตร์การ พัฒนา	3
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	
ประวัติความเป็นมา	4
สภาพทั่วไป	5
โครงสร้างพื้นฐาน	7
เศรษฐกิจ	8
สังคม	10
การเมือง การบริหาร	11
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมา	16
บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น	
นโยบายรัฐบาล	21
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11	24
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สงขลา-สตูล	27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล	29
นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง	33
ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	39

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)	44
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น	45
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น	45
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	46
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	52
บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและ การประเมินผล	
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล	55
การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล	55

บทที่ 1

บทนำ

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และแนวทางในการที่จะกำหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล **อย่างรอบด้าน และเป็นระบบ** ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

อย่างรอบด้าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั่งในระดับโลกด้วย

สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความจริงนั้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลก ล้วนส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ ทั้ง 4 ด้าน ที่เกิดขึ้นกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องคำนึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น

ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านเพียงเขตพื้นที่การปกครองตนเองเท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่

เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนทำให้สามารถให้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหาทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive)

อย่างเป็นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและกำหนดประเด็นในการพัฒนา
3. การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
4. การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
6. การกำหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
7. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพงในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลกำแพงอย่างสมดุล โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้

ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการจัดทำและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ ดังนี้

1. เตรียมการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำแผนสามปี โดยจะต้องกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 การจัดทำประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง แนวทางการพัฒนา รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจน ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทาง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ

-3-

แผนพัฒนาสามปี โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนา ทั้ง 2
ประเภทให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใดเพื่อ
จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาฉบับใหม่

1.4 สำหรับข้อมูลในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาจากปัญหา ความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คำแถลง นโยบายของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสำคัญ ต่อการพัฒนา ท้องถิ่น

1.5 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย

1.5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ ปัญหาความต้องการ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (SWOT Analysis) ตลอดจนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้น ในทุกพื้นที่ โดยพิจารณา นำปัญหา ความต้องการของชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกำหนดทิศทาง และประสานการปฏิบัติระหว่างแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และระหว่างท้องถิ่น เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เล็งเห็นถึง ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง การดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมี ความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำมาตัดสินใจ กำหนด แนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากร การบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

2. เทศบาลตำบลกำแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เทศบาลตำบลกำแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอำเภอ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

4. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดหมาย ขององค์กร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยมีการประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์ได้เป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละกอง/งานขององค์กรได้

บทที่ 2

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลตำบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกำแพง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ก่อนที่จะกล่าวถึง ความเป็นมาของเทศบาลตำบลกำแพง จะต้องกล่าวถึงเมืองละงูในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร

ความเป็นมาของเมืองละงู นั้น ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือพงศาวดาร บอกไว้ชัดเจนว่า ชุมชนละงู หรือเมืองละงู ตั้งขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานสำคัญ 2 อย่าง ที่เป็น

ร่องรอยให้เชื่อได้ว่าละงู มีความเจริญมาก่อนนุแกม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังนี้

1. ชื่อเมืองละงู ปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช คือ ในปี พ.ศ.1950 สมัยเจ้าผู้ครอง เมืองนครพระนม ว่างนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองให้เจสวังกินเมืองละงู ให้ชื่อราชาจุราเจนาคาลายังเมีย เป็นผู้ครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูนั้น ก่อนเมืองสตูล หรือสโตย จะเกิดถึง 350 ปี (รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57)

2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของ ชาวตะวันตก โดยตามหลักฐานแผนที่วาด ชื่อ Map of Kingdom of siam and cochin china จัดทำขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ.2371 และได้ปรากฏชื่อเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลุง (ละงู) Meerahit เมราฮิต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool เซตตุล (สตูล) แสดงว่าละงู มีลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้า ชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า

คำว่า “ละงู” เข้าใจว่าชื่อเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู คำว่า กรา เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา ปากน้ำ ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพ่น ปากแพรก ปากพยุ เป็นต้น

ละงู หรือที่เรียกว่า “ลากู” อันหมายถึงการซื้องานขายคล่อง ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหว่างเมืองสตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือน ปัจจุบัน (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่มี) ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ ท่าเรือปากบารา เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมลายู เพราะเคยเป็นที่ทำการค้าขายระหว่างท่าเรือมาบัง ท่าเรือสุโหงอูเป (อำเภอทุ่งหว้า ในปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่าง ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลกำแพงจึงเป็นจุด ศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดีต จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลตำบล กำแพง

ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษ หน้า 144 วันที่ 17 กันยายน 2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

จัดตั้งสุขาภิบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้นเป็นสุขาภิบาลทำให้ท้องถิ่นแห่งนี้ มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเป็น “เทศบาลตำบลกำแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

-5-

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลตำบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกำแพง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลกำแพงขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่นๆ ของประชาชนจากอำเภอต่างๆ โดยรอง คือ อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้า และกิ่งอำเภอมะนัง รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบกกับน้ำตกวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ อีกจำนวนมาก

► ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบล
กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่รวม 2.61 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ทิศใต้ จดคลองละงู

ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง และคลองละงู

ทิศตะวันตก จดคลองปากปิง และคลองละงู ตลอด

แนว

- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล
ประมาณ 52 กิโลเมตร
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง
ประมาณ 100 กิโลเมตร
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ประมาณ 170 กิโลเมตร
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 1,140 กิโลเมตร

►► ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลกำแพง เป็นที่
ราบมีคลองละงู คลองปากปิง และลำห้วยต่างๆ เป็นอาณาเขต
ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์
ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการ
บริการต่างๆ

▶▶ **ลักษณะภูมิอากาศ**

สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยทั่วไป คือ มีสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกในห้วงระยะเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูร้อนจะอยู่ในห้วงระยะเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80% มีปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยทั้งปี 2,379.90 มิลลิเมตร

▶▶ **สภาพเศรษฐกิจ**

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขาย รองลงมา คือ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 45,000 บาท/คน

▶▶ **สภาพทางสังคม**

สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอื่นๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก บริเวณริมถนนสายหลัก และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข

โครงสร้างพื้นฐาน

► การคมนาคม/ขนส่ง

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด หรือต่างจังหวัด โดยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และทั่วถึงในขณะเดียวกัน ถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบทุกสายแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถ

สัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้ทุกฤดูกาล ส่วนการคมนาคมด้านอื่นไม่มี

► การไฟฟ้า

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ครอบคลุมครัวเรือน

► การประปา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ได้รับบริการน้ำสะอาดจากการประปาสวนภูมิภาค แล้ว ประมาณ 90% ที่เหลือยังใช้น้ำจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ำตื้น โดยเทศบาลได้จัดงบประมาณสนับสนุน เป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป

► การสื่อสารและโทรคมนาคม

- การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

- การโทรศัพท์ มีสำนักงานให้บริการโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการประชาชน ในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ทั้งระบบประจำบ้านและระบบเคลื่อนที่มือถือ

- การสื่อสารมวลชน ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 แห่ง คือ สถานี LIVE FM และสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่งกระจายเสียงทั้งระบบ FM และ AM และสามารถเปิดรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียงตามสายสามารถกระจายข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา

► การจราจร

สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีสภาพทั่วไปไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมีพื้นที่ ไม่กว้างขวาง และมีถนนสายหลัก 3 สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู-ทุ่งหว่า กับ ถนนสายละงู-ฉลุง และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู โดยใกล้ชิดรวมถึง การเตรียมการเรื่องงบประมาณด้านการจราจร เพื่อทาสี ตีเส้น แฉกกัน ป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ เป็นต้น

▶▶ การใช้ที่ดินและผังเมือง

สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ถือได้ว่าสภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ถือได้ว่ายังไม่เป็นระบบ ความเจริญส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผนหลัก หรือผังเมืองที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิถีชีวิตของสังคมไทยโดยทั่วไป ปัจจุบันผังเมืองจังหวัดสตูลได้จัดทำผังเมืองร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

-8-

ด้านเศรษฐกิจ

▶▶ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/ รายได้ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย อาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้

* อาชีพค้าขาย สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบอาชีพ ด้านการค้าขาย เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น หาดใหญ่ สงขลา ตรัง ฯลฯ รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบนอก และอำเภอใกล้เคียง เข้ามาจำหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลตำบลกำแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า

* อาชีพเกษตรกรรม บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็นการปลูก

เพื่อการดำรงชีวิตมากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิง
ซึ่งมีน้ำตลอดปีเป็นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ

* อาชีพรับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตำบล
กำแพง อยู่ห่างจากทะเลไม่มากนัก จึงมีประชาชนส่วนหนึ่ง
ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็นรายได้
เสริม ให้กับครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้าง
ต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง

▶▶ การเกษตรกรรม

เทศบาลตำบลกำแพงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร
เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ประมาณ 500 ไร่ มีประชากร
ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ยางพารา
ผลไม้ มะพร้าว ฯลฯ

▶▶ การอุตสาหกรรม

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมภายในครัวเรือน เช่น โรงงานทำขนมจีนขนาดเล็ก
จำนวน 13 โรง ปั่นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็น
บุคคล ในพื้นที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

▶▶ การพาณิชย์กรรม / การบริการ

การค้าและการบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากถนน สายละ
งู - ปากบารา , สายละงู-ทุ่งหว้า และสายละงู - ฉลุง
เป็นกิจการขนาดเล็ก เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก
มีตลาดนัดของเทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยน
สินค้าทางการเกษตร และการประมงระหว่างอำเภอละงูกับอำเภอ
ใกล้เคียง เช่น อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลงและกิ่ง
อำเภอมะนัง และคาดว่าในโอกาสต่อไปธุรกิจการค้า การลงทุน จะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล (หมู่เกาะตะ

รุเตา หมูเกาะเกตรา) มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

-9-

► การท่องเที่ยว

จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก และงดงาม ไม่แพ้จังหวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติ หมูเกาะเกตรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้นทางผ่านไปสู่อุทยานหมูเกาะดังกล่าวนั้น จะต้องผ่านพื้นที่ของเทศบาลตำบลกำแพง นักท่องเที่ยวจะต้องแวะจับจ่าย ใช้สอยทั้งขาไปและขากลับ ทำให้มีเงินสะพัดในตลาดของเทศบาลตำบลกำแพงปีละเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

► การปลูกลำไย

เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีพื้นที่น้อย ดังนั้น การปลูกลำไยต่าง ๆ จึงมีน้อย ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไข่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ

-10-

ด้านสังคม

► ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีจำนวนทั้งสิ้น
5,046 คน ชาย 2,412 คน หญิง 2,634 คน จำนวนครัวเรือน
2,336 ครัวเรือน

► การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล จำนวน 1 ศูนย์ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาครบ 100% และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบ
100% ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล
จำนวน 1 แห่ง มัสยิด จำนวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
ประมาณ 80% นับถือศาสนาพุทธประมาณ 18% และศาสนาอื่นๆ 2%
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

► การสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล จำนวน 1 แห่ง มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 8 แห่ง ใน 8 ชุมชน และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของ
เอกชน (คลินิก) จำนวน 7 แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 6 แห่ง
และประชาชนสามารถไปใช้บริการ จาก
โรงพยาบาลละงู ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

► การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ การบริการด้านสวัสดิการสังคม
จากทางราชการพอสมควร โดยเฉพาะในด้าน การสงเคราะห์คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรีตามหลักการประกันสุขภาพ

การให้สวัสดิการประชาชน
ประกันสังคม เป็นต้น

ผู้มีรายได้น้อย (สปส.) การ

▶▶ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอละ
งู รับผิดชอบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก และยังมี
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่จัดตั้งโดยเทศบาลตำบล
กำแพงคอยออกลาดตระเวนเฝ้าระวังภัย ในเขตเทศบาล
อีกด้วย

-11-

ด้านการเมือง การบริหาร

▶▶ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล

เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด) รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็น
แบบนายกเทศมนตรี มีลักษณะองค์กรประกอบด้วยสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกำกับควบคุม ดูแลกิจการบริหารงานของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- 1.1 งานธุรการ
- 1.2 งานการเจ้าหน้าที่
- 1.3 งานทะเบียนราษฎร
- 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 1.5 งานพัฒนาชุมชน
- 1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. กองคลัง ประกอบด้วย

- 1.5 งานการเงินและบัญชี
- 1.6 งานผลประโยชน์
- 1.7 งานพัสดุและทรัพย์สิน

3. กองช่าง ประกอบด้วย

- 1.8 งานวิศวกรรม
- 1.9 งานสาธารณูปโภค

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- 4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- 4.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

5. กองการศึกษา ประกอบด้วย

- 5.1 งานธุรการ
- 5.2 งานบริหารการศึกษา
- 5.3 งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกำแพง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มี 2
ลักษณะ ดังนี้

หน้าที่ที่ต้องทำ ได้แก่

- 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
- 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
หน้าที่อาจจัดทำ ได้แก่

- 1.ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา
- 2.ให้มีโรงพยาบาล
- 3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- 5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- 6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- 7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- 8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- 9.เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกำแพง ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณสุขปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณสุขการ
6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริม การท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

-13-

11. การบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
- 18.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
การอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ
- 24.การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- 25.การผังเมือง
- 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
- 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- 28.การควบคุมอาคาร
- 29.การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุน
การป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 31.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

► การคลังท้องถิ่น

1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลตำบลกำแพง ในปี
พ.ศ. 2554 รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 38,445,399.36 บาท
2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลตำบลกำแพง ใน
ปี พ.ศ.2554 รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 36,806,869.93 บาท

► การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตำบลกำแพง หรือองค์กร ชุมชน

ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการ
ดำเนินกิจการพาณิชย์ 2 โครงการ ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 6 คน มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิด
นอกเขตเทศบาล และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือ
ทุกครั้ง

▶▶ **สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น**

การเลือกตั้งของเทศบาลตำบลกำแพง ครั้งหลังสุด เป็น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เป็นการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากครบวาระ 4 ปี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

▶▶ ทรัพยากรน้ำ

เทศบาลตำบลกำแพง มีลำน้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติ ของเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง คือ ทิศเหนือมีลำห้วยพรุหมอเป็นแนวเขต ทิศใต้ มีลำคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีลำคลองปากปิงเป็นแนวเขตจึงมีความสมบูรณ์ในเรื่อง ของน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์

▶▶ ทรัพยากรป่าไม้

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่ได้พยายามส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เต่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่

▶▶ ทรัพยากรธรณี

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่อย่างใด

▶▶ สภาพสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันการถ่ายน้ำเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิง และลำห้วยพรุหมอ โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ ชุมชนขนมจิ้น ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขนเป็นประจำ ทุกวัน โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554) เทศบาลตำบลกำแพงได้จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเงื่อนไขด้านงบประมาณมีจำกัด ในขณะที่ภาระหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากมาย จึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผนที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้พิจารณา

จัดทำเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ บ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 1	699,900
2	โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่ชุมชน เทศบาล 6	212,920
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ในการ ขยายเขตไฟฟ้า ชุมชนเทศบาล 6/1	34,775.0 4
รวม		947,595. 04

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ลำดับ บ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม	25,468
2	โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง	14,220
3	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว	22,850
4	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดในเขต เทศบาล	21,840
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ในโครงการ จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอให้มีความยั่งยืน	10,000
6	สนับสนุนกิจกรรม/การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาล	5,180
7	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	115,999. 95

8	ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบล กำแพง	60,300
9	โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	18,574
10	โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	384,739
11	โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม	15,000
12	โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด	20,000
13	โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาวินัยปฏิบัติ	27,155

-17-

ลำดับ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	จำนวน เงิน
14	อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวางฮกเก็ง	10,000
15	อุดหนุนมัสยิดกลางกำแพงตามโครงการส่งเสริมการ อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน แก่เยาวชน	100,000
16	อุดหนุนมัสยิดกลางกำแพงตามโครงการส่งเสริม กิจกรรมทักษะ ทางวิชาการของศูนย์ อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	50,000
รวม		901,325. 95

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	จำนวน เงิน
--------------	--	---------------

1	โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ ด้านสาธารณสุข	15,942
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง	19,800
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล)	20,000
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ในโครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ประจำปี 2554	5,000
5	โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้าน ยาเสพติด	19,925
6	โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด	18,539
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	35,800
8	สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	100,000
9	โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพภิบาล อาหาร	8,310
10	จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลกำแพง	186,560
11	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลละงู	1,203,020
12	จัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลกำแพง	228,791
13	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลละงู	1,648,416.29
รวม		3,510,103.29

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

ลำดับ บ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังกเกมส์	333,867
2	โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ ไปร่วมการแข่งขัน กรณีที่ส่วนราชการ เอกชน หรือเทศบาลตำบล กำแพงเป็นผู้ดำเนินการ	326,810
3	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน	32,304
รวม		692,981

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ บ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุมชน	304,264
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์	311,172
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์	237,000
รวม		852,436

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืน	25,295
รวม		25,295

-19-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	จำนวน เงิน
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตาม ประเมินผลแผน	49,329

2	โครงการเทศบาลพบประชาชน	99,749
3	โครงการจัดประชุมประจำเดือนกลุ่ม ชมรม และ คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม	15,326
4	โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.	10,000
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ในกิจกรรม โครงการรัฐพิธี-ราชพิธี ของอำเภอละงู	10,000
6	โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้	10,000
7	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาล	202,954
8	โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	20,000
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล	19,955
10	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000
11	โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล	12,315
12	โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริหารสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง	6,514
13	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 107,000 บาท)	
	13.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	37,900
	13.2 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา)	3,500
	13.3 จัดซื้อถังเก็บน้ำ ความจุไม่ต่ำกว่า 1,700 ลิตร จำนวน 1 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	7,750
	13.4 จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ชนิดขาเหล็กพับได้ จำนวน 10 ตัว (กองคลัง)	34,500
	13.5 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	27,600

ลำดับ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	งบประมา ณ
14	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 42,650 บาท)	
	14.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนัก ปลัด)	20,000
	14.2 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	3,000
	14.3 จัดซื้อพริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,550 บาท (สำนักปลัด)	7,100
	14.4 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	3,000
	14.5 จัดซื้อจอภาพแบบ LCD จำนวน 1 เครื่อง (กอง ช่าง)	6,000
	14.6 จัดซื้อพริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	3,550
15	โครงการ อปพร.เผื่อระวางภัยในเขตเทศบาล	24,840
16	โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	38,950

	แก่ อปพร.เทศบาล	
17	โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล	60,240
18	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	16,000
19	โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษีและผู้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนด	24,840
20	โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี	9,975
21	โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น	173,469
	รวม	978,356

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน	512,199
2	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	387,000. 16
3	โครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเทศบาล	29,980
	รวม	929,179. 16

หมายเหตุ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
โดยรวมงบลงทุน + รายจ่ายประจำ เป็นเงินทั้งสิ้น

36,806,869.93 บาท

บทที่ 3

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกำแพง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเทศบาลน่าอยู่ ซึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้นั้น จะต้องพัฒนา ให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

► นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(วันที่ 23 สิงหาคม 2554) มี 8 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง คือ
 - 1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 - 1.2 กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
 - 1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
 - 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
 - 1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
- 1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
- 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
- 1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- 1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- 1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
- 1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
- 1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
- 1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

- 2.1 เติบโตทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
- 2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
- 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
- 2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
- 2.5 เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

3. นโยบายเศรษฐกิจ

- 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
- 3.2 นโยบายสร้างรายได้
- 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
- 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
- 3.5 นโยบายพลังงาน
- 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- 4.1 นโยบายการศึกษา
- 4.2 นโยบายแรงงาน
- 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- 5.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- 5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

- 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
- 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
- 5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-23-

- 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม
 - 6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
 - 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
 - 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 - 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 - 6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 - 7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

- 7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
 - 7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
 - 7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก
 - 7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา
 - 7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
 - 7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
 - 7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
 - 7.9 ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
 - 7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
 - 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
 - 8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสดำเนินการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

▶ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้าง ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มี คุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความ เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทาง สังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมีโอกาเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง พื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคู่มือสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน ในทุกมิติให้ ความพร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมี จิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็น ไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง และเอื้อต่อการพัฒนาคู่มือสังคมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทาง สังคมในการพัฒนาประเทศ

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ อาหารและพลังงาน ให้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ สามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการ ผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสัตว์น้ำ รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่ เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

เกษตร อาหาร และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญ
กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถ
พึ่งตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง

**4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน** ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสร้างสรรค์
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออำนวยและ
ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสาขา
บริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิตภาพ
ของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและ
ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ

**5. ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม** มุ่งเชื่อมโยงมิติ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับ

ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมี
ภูมิภาคกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ให้มีความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนในทุกภาคส่วน
ให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมือ
อนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการ
ดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับการ
อนุรักษ์ ป่าไม้ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกย่อง
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้าน
การค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่ม
บทบาทประเทศไทย ในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

▶ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สงขลา-สตูล

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด

“ผู้นำการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สินค้าฮาลาล และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย”

เป้าประสงค์รวม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา

กลยุทธ์

1. พัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนสินค้าทางการเกษตร
2. สนับสนุนการสร้างกลุ่มเครือข่าย เกษตรกร ผู้ประกอบการทุกระดับของสินค้าทางการเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตร โดยใช้ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูสู่นานาชาติด้านทางการเกษตร
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม อย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

กลยุทธ์

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอต่อการพัฒนาสินค้าฮาลาล และได้มาตรฐานการผลิต
2. พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของสินค้าฮาลาล
3. พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าฮาลาล
4. พัฒนาสินค้าให้ได้รับเครื่องหมายการค้าฮาลาล และสร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลของกลุ่มจังหวัด
5. พัฒนาช่องทางการตลาด และยกระดับของสินค้าฮาลาลสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่
2. พัฒนาการเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้บริการท่องเที่ยว กิจกรรม สินค้า และบริการต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาระบบตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1. ยกระดับด้านชายแดนและการค้าชายแดนให้สามารถรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างและยกระดับแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สามารถลดต้นทุนและเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน (ยกเว้นเส้นทางคมนาคม)
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคมนาคมให้มีการเชื่อมโยง มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก

▶ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดน
ใต้”

Eco-Tourism, Green Agriculture and Border-Southern of
the Paradise.

เป้าประสงค์

1. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้ได้ มาตรฐานสากลภายใต้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลาย รวมถึงจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและสรรค์สร้างกิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ภาคการผลิตสามารถพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐานรองรับความต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการรองรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3. ประชาชนมีระดับการศึกษาและมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืนโดยชุมชน จนเกิด ความหวงแหนของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง ปรามปราบ ฟื้นฟู ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมบูรณ์มีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจและไม่เกิดมลภาวะ
5. เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็นประตูการค้าภาคใต้ชายแดน รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่

พันธกิจ

1. เร่งสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย ให้ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2. เสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ยกระดับความรู้ของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนเป็นทุนทางสังคมในรุ่นต่อ ๆ ไป

5. สนับสนุนการพัฒนาการขนส่ง เชื่อมโยง การท่องเที่ยว
เกษตรกรรม และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามันด้วยระบบ
Logistic

6. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้บรรลุผล

-30-

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความ
ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ชุมชนและประชาชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว
เกษตรกรรม และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามัน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่
หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

- ตัวชี้วัด**
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสากล
 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ 1.** พัฒนาท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม
2. พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งประสัมพันธ์ และ จัดหาตลาดการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ตัวชี้วัด 1.** ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานที่จำเป็นต่อความต้องการของตลาด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและสินค้าเกษตร

- กลยุทธ์ 1.** วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิตอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. จัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น แหล่งน้ำโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน และอื่นๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและรองรับการผลิต
- ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อผลผลิตและสินค้าเกษตรของจังหวัด
4. ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

5. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ การควบคุมป้องกัน และ กำจัดโรค และ ศัตรูผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี

-31-

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชน
และประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข**

- ตัวชี้วัด 1.** จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนรายปีลดลง
2. อัตราการป่วยด้วยโรคที่สำคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การฆ่าตัวตายสำเร็จ ลดลง
 3. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป (ปี)
 4. ร้อยละจำนวนคนอายุ ๖ ปี ขึ้นไปเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 5. ร้อยละที่ลดลงของคดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ
 6. ระดับความสำเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
 7. จำนวนลานกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
 8. เพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้
สูงขึ้นโดยพัฒนาระบบสนับสนุน
ให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักประชาธิปไตย และศาสนาเป็นหลักในการพัฒนา สามารถสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้เป็นทุนทางสังคมต่อไป
3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิด ความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต
4. ส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนให้ดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล และเร่งพัฒนา ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้สตูล เป็นเมืองที่สงบ ร่มเย็น เรียบง่ายและมีค่านิยม แห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน **ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน**

ตัวชี้วัด 1. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2. เพิ่มศักยภาพชุมชนในการร่วมรักษา อนุรักษ์ ปกป้อง ปรามปราบ พันธุ์

ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสมบูรณ์ มี ความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ และไม่เกิดมลภาวะ

3. พัฒนาระบบในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติรวมถึงระบบติดตามในการ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำลาย

-32-

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม
และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามัน**

ตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบสนับสนุน
อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่

2. จำนวนโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการ

กลยุทธ์ 1. เร่งรัด สนับสนุน สร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อร่วมใน
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่เหมาะสมในการขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้

รวมถึงประเทศมาเลเซีย โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด

2. พัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ได้มาตรฐาน

และสอดคล้องกับความต้องการ

► นโยบายของ นายวิจิต แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง (2 กันยายน 2552)

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนทุกคนมีความสุขและมีส่วนร่วม”

จากวิสัยทัศน์ กระทบได้กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ดังนี้

มุ่งพัฒนาให้ “ ประชาชนทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข คนมีคุณธรรม
นำ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวยุบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจดี
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน การให้บริการของเทศบาลมีความเป็นเลิศ
มีองค์ความรู้และมุ่งพัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ”

ในโอกาสนี้ กระทบขอนำเสนอนโยบายที่เปรียบเสมือน
สัญญาประชาคม ต่อที่ประชุม สภาเทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี้
และต่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลกำแพง ประกอบด้วย 4 พันธ
กิจ 16 ยุทธศาสตร์ และ 82 แนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้

พันธกิจที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมั่งคั่ง แนวทางพัฒนา

1.1 สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดย
ส่งเสริมกิจการสถานธนาถนูปาล ส่งเสริม โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
ทุน และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชน เพื่อระดมเงิน
ออมและให้สมาชิกกู้ยืม

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน

1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูให้เป็น OTOP ด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

1.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน

1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชน เพื่อเพิ่ม โอกาสในการค้าขายและจับจ่าย ใช้สอยให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษาศาสนา ให้คนมีความรู้ คู่คุณธรรม

แนวทางพัฒนา

2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

2.2 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมและระดับมัธยมให้ครบ100%

2.3 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกกระบบ และตาม อัยาศัย

2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาศูนย์ ICT เทศบาล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

2.5 ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา

2.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจัด กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก และเยาวชนในช่วงมีงานกิจกรรม ทางศาสนาและช่วงปิดเทอม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้คนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

แนวทางพัฒนา

3.1 ดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยจัดทำ สมุดตรวจสุขภาพประจำตัว และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

3.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัด สถานที่และอุปกรณ์ให้

3.3 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่ง ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

3.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยปีละครั้ง

3.5 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการได้ครบวงจร

3.6 ส่งเสริมให้ กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทในการ ดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเต็ม รูปแบบ

3.7 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหาร

3.8 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหาร ดำเนินการ ให้ถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ และเป็นอาหารปลอดภัย

3.9 กำจัด สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.10 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และส่งเสริมให้เทศบาล เป็นเขตปลอดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการ ให้คนมีคุณค่าเท่าเทียม

และมีสุขภาพจิตที่ดี

แนวทางพัฒนา

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสให้ ใกล้เคียงกับ ประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุน ที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดย จัดสรรเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม และ จัดให้ร่วมกิจกรรมตามโอกาส

4.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์

4.4 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศแก่เยาวชน โดยจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจากบั้งเกมส์ และส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจำชุมชนให้ได้มาตรฐาน

4.6 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์รวมของการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปรับพื้นลู่วิ่งเป็นลู่วางสังเคราะห์ ขยายศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา ก่อสร้างสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส

4.7 เพิ่มเครื่องออกกำลังกายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม

4.8 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมกีฬาต่างๆ ตามความสนใจ

-35-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ให้คนมีความสะดวกปลอดภัย แนวทางการพัฒนา

5.1 ลดอุบัติเหตุด้านจราจร โดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟจราจรติดตั้งกระจกโค้งเงา ติดตั้งลูกระนาด และให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชน

5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และทั่วถึง

5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลปรับปรุงเครื่องมือ และพัฒนาบุคลากร

5.4 จัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนออกลาดตระเวน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ในชุมชน

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย โดยจัดอบรมทบทวน เพิ่มจำนวน สมาชิก และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดระเบียบเมือง ให้สงบเรียบร้อย

แนวทางพัฒนา

6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.กำแพง และ อบต.ละงู ดำเนินการให้มีการจัดระบบผังเมืองรวมชุมชนกำแพงตาม นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง

6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณ ตลาดสดโดยตีเส้นจอดรถ และรณรงค์ ให้ ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎ จราจร

6.3 ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์ ไซค์รับจ้างในเขตเทศบาล

6.4 ควบคุมพื้นที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเรีงรมย์ และออกเทศ บัญญัติกำหนดพื้นที่

6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดูดีมีระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ความเป็นเมืองน่าอยู่

แนวทางพัฒนา

7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ ระบายน้ำ ทำเทียบเรือ และ ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน

7.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

7.3 ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพที่ดี สามารถรับฟังได้ ทุกครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้ร่มรื่นสวยงาม

แนวทางพัฒนา

8.1 ปรับปรุงและเพิ่มเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแล อย่างสม่ำเสมอ

8.2 เพิ่มความร่มรื่นริมถนนสายหลักโดยปลูกต้นไม้ริมทางเพิ่มเติม

8.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นประจำชุมชนริมถนนสายรอง

8.4 เติมสีสันเมืองโดยติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสะพานลอย

-36-

8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพสนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณบ้าน

พันธกิจที่ 3 สร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
แนวทางพัฒนา

9.1 อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในคลองละงูและจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

9.2 สร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.3 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบสม่ำเสมอ

9.4 สนับสนุนโครงการ LA 21 และโครงการปิดทองหลังพระ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 จัดการขยะและน้ำเสียชุมชน ให้เหมาะสม

แนวทางพัฒนา

10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะเพื่อใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนใช้ ก่อนทิ้ง

10.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้สะอาด

10.3 ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งศูนย์คัดแยกและกำจัดขยะ รวมของเทศบาลเพื่อกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

10.4 ส่งเสริมให้ประชาชนบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน จากแหล่งกำเนิด และติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง

10.5 ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชน

10.6 ฉีดล้างและขูดลอกคูระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ

10.7 พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่แล้ว เช่น จุดตลาดสดและจุดชุมชนชนบท ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 11 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางพัฒนา

11.1 ทำนุบำรุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศาสนสถานให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

11.2 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

11.3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมศาสนาโดยจัดงาน ส่งเสริมตามเทศกาล

**พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศ
ด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล ให้พร้อม
ต่อการให้บริการ**

แนวทางพัฒนา

12.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพิ่ม
ความรู้ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

12.2 สร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) แก่
บุคลากร

12.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความสามัคคี
ในหมู่บุคลากร

12.4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล

**ยุทธศาสตร์ที่ 13 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ให้
ทันสมัยและเพียงพอ**

แนวทางพัฒนา

13.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้เป็น
ระบบเครือข่าย

13.2 ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเครื่องใช้
สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

13.3 จัดหาเครื่องจักรกลที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น ยานพาหนะ
เครื่องมือช่าง เครื่องพ่นหมอกควัน

13.4 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ
เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ ให้เพียงพอ

13.5 เพิ่มเติม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆในสำนักงาน
เช่น ตู้น้ำดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์

ยุทธศาสตร์ที่ 14 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และให้บริการประชาชน

แนวทางพัฒนา

14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

14.2 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

14.3 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)

14.4 ให้บริการสำนักงานทะเบียนราษฎรระบบออนไลน์ในสำนักงานเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 15 พัฒนาระบบการบริหาร

แนวทางพัฒนา

15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการทำงานให้รวดเร็วทันสมัย

15.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง

15.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน โดยใช้หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กพร.

ยุทธศาสตร์ที่ 16 พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม

แนวทางพัฒนา

16.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

16.2 ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

16.3 ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน
องค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล

16.4 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

16.5 จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็น
ของประชาชนในกิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่

จากรายละเอียดนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันตรงเกียรติและ
พี่น้องประชาชนตำบลกำแพงทั้งหมด กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัว
กระผมเอง สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเทศบาลตำบลกำแพง
ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำนโยบายทั้งหมดให้เป็นความจริง เพื่อ
พัฒนาเทศบาลของเรา ให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกำแพง ได้กำหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงปัญหาความต้องการ นโยบาย และศักยภาพของเทศบาล ใช้กำหนดเป็นประเด็นหลักในการพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

▶ ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

◆ ปัญหาเส้นทางคมนาคม ปัจจุบันเทศบาลมีถนนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง แต่เนื่องจากเป็นถนนที่ก่อสร้างมานาน ทำให้ปัจจุบันเกิดการชำรุด แตก ร้าว ทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาเกิดอันตราย และยังขาดสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ความต้องการ

- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกสาย
- ก่อสร้างถนนสายใหม่ เช่น ถนนเลียบบคลองปากปิง ชุมชนเทศบาล 1 - นาโต๊ะพอ ถนนเลียบบคลองละงูจากชุมชนบ้านออกพัฒนาถึงหัวสะพาน 2
- ก่อสร้างสะพานเชื่อมกับพื้นที่ อบต.ใกล้เคียง เช่น สะพานข้ามคลองละงูจากชุมชน บ้านออกพัฒนา เชื่อมกับบ้านเกาะยวน เขต อบต.ละงู

◆ ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในบางจุดเกิดการชำรุดทำให้เกิดความ มืดสลัว เจ้าหน้าที่ของเทศบาลขาดการตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ

ความต้องการ

- ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกตรวจตราไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขในบางจุดที่ไฟฟ้าเกิดการชำรุดได้ทันทั่วถึง
- ให้มีการเพิ่มเติมไฟฟ้าสาธารณะในบางจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

◆ ปัญหาน้ำสะอาดไม่เพียงพอและทั่วถึง การขยายเขตประปาในเขตเทศบาลยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ประชาชนร้อยละ 10 ยังไม่มีน้ำประปาที่สะอาดใช้

ความต้องการ

- ให้มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของเทศบาล

♦ ปัญหาการจัดระบบผังเมืองและการใช้ที่ดิน เนื่องจากในอดีตเทศบาลไม่ได้มีการวางผังเมืองหรือกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้สภาพบ้านเมืองขาดความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่คุ้มค่า

ความต้องการ

- ต้องการให้มีการจัดทำผังเมืองรวมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-40-

2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

♦ ปัญหาด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลเด็กเข้ารับการศึกษารเรียนต่อในระดับปริญญาตรี มีไม่มากนัก และยังสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในจำนวนน้อย

ความต้องการ

- ต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาล

♦ ด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านนี้ เพราะเทศบาลได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับวัด มัสยิด และศาลเจ้า สำหรับจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ตลอดถึงร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา งานเมอลิด งานละศีลอดในเดือนรอมฎอน งานถือศีลกินเจ งานวันเด็กแห่งชาติ งานลอยกระทง เป็นต้น โดยประชาชนต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยตลอดมา

ความต้องการ

- ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ที่จะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป และจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งทางร่างกายและจิต เป็นคนดีของสังคมต่อไป

3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

ความต้องการ

ต้องการให้มีการบริการขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และครอบคลุม ทุกพื้นที่ ให้มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน และควบคุม ด้านยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง

4. ด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ

ประชาชนในเขตเทศบาลจะไม่ค่อยมีปัญหาในด้านนี้ เพราะทางเทศบาลได้ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และรณรงค์ การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของชมรมไท่เก๊ก ชมรมแอโรบิค เทศบาลจัดให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม และมีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง เป็นที่รองรับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามภายในสวนสาธารณะจะต้องมีการพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มเติมอีกหลายชนิดกีฬา พร้อมทั้งขยายเขตพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มเติมไปพร้อมๆ กัน และในส่วนของสนามกีฬากลางของเทศบาล ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนและประชาชน โดยทั่วไปทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลตำบลกำแพง ในอนาคตก็ต้องมีการขยายอาคารให้กว้างขวางขึ้น

เพื่อรองรับการรองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาอันใกล้ก็ต้องมีการปรับปรุงเครื่องเล่น วัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้ได้มาตรฐานกว่าเดิม

ความต้องการ

- ต้องการให้มีการขยายแนวเขตสวนสาธารณะเทศบาล
- ต้องการให้มีสระว่ายน้ำในสวนสาธารณะ
- ต้องการลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน
- ต้องการอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำลังกาย สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
(เพิ่มให้หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่และให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น)
- ต้องการให้ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลให้กว้างขวางกว่าเดิม
- ต้องการให้มีสนามกีฬากลางของเทศบาล
- ต้องการให้ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาล
- ต้องการให้พัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน

ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงนั้นค่อนข้างมีความเข้มแข็งที่ดีพอสมควร สามารถดูได้จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กลุ่ม ชมรม องค์กรต่างๆ ของเทศบาลที่มีความสามัคคี ซึ่งให้ความร่วมมือในกิจกรรมทุกๆ ด้านของเทศบาล ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ทางเทศบาลมีการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยงบประมาณที่จัดสรรให้ นั้นเป็น

จำนวนที่ไม่มากนัก เพราะติดอยู่กับรายได้ของเทศบาล แต่ก็พยายามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ตามลำดับ ความต้องการ

- ต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้มีการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่ คณะกรรมการ กลุ่ม ชมรม องค์กรต่างๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้มีการสนับสนุนสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจน และด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้มีทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ยากไร้/ ผู้จากจน
- ต้องการให้จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลกำแพงเป็นศูนย์กลางทางการค้า ประชาชนต่างตำบลและต่างอำเภอได้เข้ามาและใช้จ่ายในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมาก (การเคลื่อนไหวของประชาชนแต่ละวันมีสูง) จึงก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น ฝุ่นละออง ขยะ เสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น ฯลฯ และประชาชนยังขาดสำนึกและความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำท่วมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพราะเทศบาลเป็นที่ราบลุ่มทำให้เกิดปัญหาบ่อย

ความต้องการ

- ให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับปริมาณขยะ ที่เพิ่มขึ้น
- ให้มีการรักษาความสะอาดถนน ฉีดล้างถนนอย่างมีระบบ และมีความต่อเนื่อง
- ให้มีการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง
- ให้มีการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพังบริเวณริมคลองละงู
- ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ
- ให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. ด้านการเมือง การบริหาร

เทศบาลตำบลกำแพงมีพนักงาน ลูกจ้าง จำนวนเพิ่มมากขึ้น ลักษณะงาน ปัญหาการทำงาน และขั้นตอนสายการบังคับบัญชาที่สลับซับซ้อน และเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน การบริหารจัดการยังไม่รัดกุม และละเอียดเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การสั่งการ ฯลฯ ในด้านของระบบงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมค่อนข้างมาก เพราะได้รับการรณรงค์และเปิดกว้าง จากเทศบาล ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดจะเกิดจากภัยลุ่มน้ำท่วม ทั้งชาย-หญิง เมาสุรา ทะเลาะวิวาท ขับขี่มอเตอร์ไซด์ส่งเสียงดัง-เร็ว รบกวนชาวบ้าน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่เคารพกฎจราจร อีกทั้งมีโจรลักเล็กขโมยน้อยสร้างความเดือดร้อน ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ความต้องการ

- จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรเทศบาล

- พัฒนาระบบงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและนําระบบการจูงใจในการเสียภาษีมาใช้
- พัฒนาระบบเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้ประชาชนรับทราบในกิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในยามค่ำคืนตามตรอกซอยในชุมชนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ต้องการให้จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยบริการประชาชน
- ต้องการเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัย (น้ำท่วม)
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดล่อแหลมเสี่ยงภัย
- ต้องการให้สำนักทะเบียนและบัตรประชาชนมาดำเนินการที่สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

-43-

8. ด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจในภาพรวมของเทศบาลตำบลกำแพงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร บริเวณถนนสายหลัก ทั้ง 2 ฝั่ง เป็นย่านการค้าและมีตลาดสดเทศบาลที่เป็นศูนย์กลางย่านการค้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ในตรอก/ซอยของแต่ละชุมชนจำนวนมากต้องการมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัว และเด็กนักเรียนมีความต้องการที่จะทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

ความต้องการ

- ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ต้องการให้มีการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
- จัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้า OTOP
- ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล (หลังเก่า)

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของ เทศบาล (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (S = Strengths)

1. ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย การคมนาคม การท่องเที่ยว และการบริการ
2. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทศบาลเป็นอย่างดี
3. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาดี
4. มีภาคการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
5. เทศบาลเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
6. ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

จุดอ่อน (W = Weaknesses)

1. ขนาดและพื้นที่ของเทศบาลมีน้อยเกินไป (2.61 ตารางกิโลเมตร)
2. เป็นชุมชนดั้งเดิมไม่มีการจัดวางผังเมืองที่ดี

3. มีประชาชนแฝงอยู่จำนวนมาก
4. ปัญหายาเสพติด

โอกาส (O = Opportunity)

1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ อปท.เอื้อต่อการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเอื้อต่อการพัฒนาเทศบาล
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
4. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในพื้นที่
5. อำเภอลงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล
6. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อุปสรรค (T = Threats)

1. ภารกิจถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สมบูรณ์ เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข
2. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ปัญหาน้ำท่วม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

◆ วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนทุกคนมีความสุขและมีส่วนร่วม”

◆ พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษา
(เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม)
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข
5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
7. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
10. พัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงให้เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางการท่องเที่ยว
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาเทศบาล

◆ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
4. มีกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

7. ประชาชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
8. เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
11. เทศบาลตำบลกำแพงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)	ตัวชี้วัด (KPLs)	ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย (Targets)					
			ปี 56-60	ปี 56	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ	1.1 ร้อยละของผิวจราจร ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า ที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	ร้อยละ 95	100 %	60%	70%	80%	90%	100 %
	1.2 ร้อยละของพื้นที่สวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ให้คงสภาพสมบูรณ์สวยงาม	ร้อยละ 90	95%	90%	90%	90%	90%	95%
	1.3 จำนวนครั้งในการออกตรวจตราระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	120 ครั้ง	120 ครั้ง	40	60	80	100	120
	1.4 จำนวนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายใน	1 โครงการ/ปี	5 โครงการ	1	1	1	1	1

	เขตเทศบาล 1.5 จำนวนโครงการขยาย เขตประปา ภายในเขต เทศบาล	1 โครงการ/ ปี	ร 5 โครงกา ร	1	1	1	1	1
2. เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึง	2.1 จำนวนของกิจกรรม ทางการศึกษาที่เทศบาล จัด 2.2 จำนวนของเด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมทางด้าน การศึกษาที่เทศบาลจัดขึ้น	10 กิจกรรม/ปี 3,900 คน/ปี	57 กิจกรรม 4,300/ปี	10 3,900	10 4,000	12 4,100	12 4,200	13 4,300

จุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนา (Goals)	ตัวชี้วัด (KPLs)	ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย (Targets)					
			ปี 56-60	ปี 56	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60
3. ประชาชนมีการออกกำลังกาย และ เล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี	3.1 จำนวนประชาชนวัยทำงาน และ ผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ	ร้อยละ 40	60%	40%	45%	50%	55%	60%
	3.2 จำนวนของเด็กและเยาวชน ที่ เล่นกีฬา และออกกำลังกาย	ร้อยละ 80	100%	80%	85%	90%	95%	100%
4. มีกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น	4.1 จำนวนกิจกรรมทางศาสนาที่จัด	7 กิจกรรม 2 กิจกรรม	15 กิจกรรม	10 2	11 2	12 3	13 3	15 4
	4.2 จำนวนกิจกรรมงาน ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ ดำเนินการ	ร้อยละ 70	4 กิจกรรม	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	4.3 ร้อยละของประชากรที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม		50,000 คน					

	ของท้องถิ่น							
5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	5.1 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองโรค เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิต	ร้อยละ 95	100%	95%	95%	95%	95%	100%
	5.2 ร้อยละของครัวเรือนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของท้องถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออกและโรคอุจจาระร่วง	ร้อยละ 95	100%	95%	95%	95%	95%	100%
	5.3 ร้อยละของมารดาและทารก หลังคลอด ได้รับการดูแล และเยี่ยมหลังคลอด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ร้อยละ 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

-49-

จุดมุ่งหมายเพื่อการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย (Targets)
---------------------	-----------	---------------	--------------------

พัฒนา (Goals)	(KPLs)	(Baseline Data)	ปี 56-60	ปี 56	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60
	5.4 ร้อยละของ ร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร และแผง จำหน่ายสินค้าในตลาด สด ได้รับการตรวจ และรับรองมาตรฐานจาก กรมอนามัย	ร้อยละ 100	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
6. มีระบบการบริหาร จัดการที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ	6.1 จำนวนนวัตกรรม ใหม่ที่เกิดขึ้น ใน เทศบาล 6.2 ร้อยละของพนักงาน เทศบาล ที่ ได้รับการอบรม 6.3 ร้อยละของ ประชาชนที่มีความ พึงพอใจเกี่ยวกับการ บริหารจัดการ	2 นวัตกรรม/ปี ร้อยละ 70 ร้อยละ 90	10 นวัตกรร ม 85% 90%	2 70% 90%	2 75% 90%	2 85% 90%	2 85% 90%	2 85% 90%

7. ประชาชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้	7.1 ร้อยละของ ประชาชนที่มีอาชีพ และพึ่งตนเองได้	ร้อยละ 95	95%	90%	95%	95%	95%	95%
8. เกิดความสงบ เรียบร้อยและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ของ ประชาชน	8.1 จำนวนกิจกรรมการ เฝ้าระวัง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 8.2 ร้อยละของ ประชาชนที่เกิดความพึง พอใจในระบบการรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน 8.3 ร้อยละของความ พร้อม ในด้านบุคลากรและ อุปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	จำนวน 3 กิจกรรม	6 กิจกรรม	6	6	6	6	6
		ร้อยละ 95	95% /ปี	95%	95%	95%	95%	95%
		ร้อยละ 90	90% /ปี	90%	90%	90%	90%	90%

จุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนา (Goals)	ตัวชี้วัด (KPLs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย (Targets)					
			ปี 56-60	ปี 56	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60
9. มีการอนุรักษ์และใช้ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมี ประสิทธิภาพ	9.1 อนุรักษ์ให้สถาน ประกอบการ ทุก ประเภทให้มีการติดตั้ง บ่อดักไขมัน	ร้อยละ 90	100%	90%	90%	90%	100	100
	9.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชนร่วมกันรักษา สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 85	100%	85%	85%	85%	90%	100
10. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น	10.1 ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีรายได้ ที่ มั่นคง	ร้อยละ 80	95%	80%	80%	85%	90%	95%
	10.2 จำนวนครั้งในการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	1 ครั้ง/ปี	7 ครั้ง	1	1	1	2	2
	10.3 จำนวนร้านที่จัด	1 ร้าน	3 ร้าน	1	2	2	3	3

	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น 10.4 จำนวนผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นที่สามารถออกสู่ ตลาดได้	3 ผลิตภัณฑ์	5 ผลิตภัณฑ์	3	4	4	5	5
11. เทศบาลตำบล กำแพงเป็นศูนย์กลาง ทางการค้าและการ ท่องเที่ยวของจังหวัด สตูล	11.1 จำนวนกิจกรรม ส่งเสริม การ ท่องเที่ยวของเทศบาล 11.2 ร้อยละของผู้เข้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ เทศบาลที่เพิ่มขึ้น	2 กิจกรรม ร้อยละ 10	3 กิจกรรม 50%	2 10%	2 20%	3 30%	3 40%	3 50%

-51-

จุดมุ่งหมายเพื่อการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย (Targets)
---------------------	-----------	---------------	--------------------

พัฒนา (Goals)	(KPLs)	(Baseline Data)	ปี 56- 60	ปี 56	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60
12. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาทุกขั้นตอน	12.1 จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมแสดงความ คิดเห็นจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล 12.2 ร้อยละของ ประชาชนที่สมัครใจเข้า ร่วมเป็นอาสาสมัครของ เทศบาล 12.3 จำนวนของตัวแทน ภาคประชาชนที่มีส่วน ร่วมต่อระบบการ ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง และ งบประมาณ	1,000 คน ร้อยละ 5 32 คน	1,200 คน 7% 32	1,000 5% 32	1,100 6% 32	1,200 6% 32	1,200 7% 32	1,200 7% 32

บทที่ 5

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ งานก่อสร้าง อื่นๆ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	กองช่าง
	1.2 พัฒนาระบบจราจร	กองช่าง
		กองช่าง

	<p>1.3 พัฒนาระบบการวางผังเมือง</p> <p>1.4 พัฒนาการใช้ที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา</p> <p>2.2 การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี</p> <p>2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>กองการศึกษา</p>
<p>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข</p>	<p>3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข</p> <p>3.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองสาธารณสุขและ</p>

		สิ่งแวดล้อม/ กองการศึกษา
--	--	-----------------------------

-53-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน กีฬา นันทนาการ และการ พักผ่อนหย่อนใจ	4.1 พัฒนาและส่งเสริมกีฬา 4.2 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 4.3 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองการศึกษา สำนักปลัด/ กองการศึกษา กองช่าง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเข้มแข็ง ของ ชุมชน	5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ประชาชน	สำนักปลัด สำนักปลัด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.1 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.2 จัดระบบการเฝ้าระวังและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง/ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

	6.3 จัดระบบบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองช่าง/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง การ บริหาร	7.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.2 พัฒนาปรับปรุงบุคลากร 7.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานลูกจ้างเทศบาล 7.4 ส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี 7.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ สถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด/ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ทุกกอง/งาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	7.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด

	<p>7.7 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น</p> <p>7.8 ปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>7.9 ปรับปรุงทะเบียนและเอกสาร</p> <p>7.10 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน</p> <p>7.11 พัฒนาการบริหารกิจการเทศพาณิชย์</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองคลัง</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p>
<p>8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</p>	<p>8.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชน</p> <p>8.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด/ กองการศึกษา</p> <p>กองช่าง/ กองสาธารณสุขและ</p>

	8.3 พัฒนาการตลาดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ	สิงแวดล้อม
--	--	------------

บทที่ 6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิเคราะห์ผล คือ ทำให้ทราบว่ามีการ แผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพียงใด เพื่อสามารถประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาได้ ขณะเดียวกันก็เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำ แผนพัฒนาฉบับต่อไป มีรูปแบบ และวิธีการติดตามประเมินผล ดังนี้

1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ แผนพัฒนาสามปี โดยใช้แผนดำเนินงานที่เป็นเครื่องมือในการติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี

2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจาก การติดตามและประเมินผลโครงการได้ประยุกต์ใช้การวิจัยในทาง สังคมศาสตร์ ดังนั้น จึงได้นำความรู้ด้านสังคมศาสตร์ผนวกกับหลักการ ทางสถิติ เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามได้สร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจความ คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดจำนวนตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทน ของประชากร ประกอบกับการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกองฝ่าย นำไปสู่การวิเคราะห์สรุปผลตามเอกสารรายงานการติดตามและ ประเมินผล เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อ สภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี



**สำนักปลัด
เทศบาลตำบลท่าบอง**

